



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ก ส๗๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี  
เลขที่ ๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ตำบลเสม็ด  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระบบ DPA

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  
๕. หนังสือสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๔ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เข้าสู่ระบบ DPA เป็นประจำทุกรอบการประเมิน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เข้าสู่ระบบ DPA เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหนังสือแจ้งว่า เนื่องจากได้มีหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาหลายแห่งในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยได้นำข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประวัติการรับราชการ และสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เข้าสู่ระบบ DPA ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนบางประเด็นเกี่ยวกับการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ส่งผลให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประวัติการรับราชการ และสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ปรากฏในระบบ DPA (ระบบงานย่อยการส่งค่าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งค่าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

“เรียนดี มีความสุข”

ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดกรมส่งเสริมการศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ลงในระบบ DPA และเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในระบบ DPA (ระบบงานย่อยการส่งคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ) สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด กรมส่งเสริมการศึกษาก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระบบ DPA เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในสังกัดกรมส่งเสริมการศึกษู ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวในการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระบบ DPA ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษูประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ และขอให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กรมส่งเสริมการศึกษูกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษูประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbi\_nfedc@nfe.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย